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(รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่  9  พฤษภาคม  2548) 

 
       สรุปสาระสําคัญ...การประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๔๘  วันจันทรที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๘ 

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่  ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 
ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ขออนุมัติการเบิกจายคาใชจายโครงการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน  ประจําป 2548  โดยใช
เงินรายไดเปนคาใชจายในการจดังาน  จํานวน 2,400,000 บาท  ขอเบิกจายในลกัษณะเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป และขอถั่วเฉลี่ยการเบิกจายทุกรายการ 

อนุมัต ิ ท้ังน้ีมอบนโยบายใหทุกวิทยาเขตจัดงานเกษตรแฟร เพื่อเปน
การสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตไดมีโอกาสสรางโครงงานและ
ผลงานวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและใหบริการทางวิชาการ  รวมถึงเปน
การประชาสัมพันธภารกิจของวิทยาเขตใหสาธารณชนไดรับทราบ 

2 วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษ และโครงการคัดเลือกผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดน
ของวิทยาเขตกําแพงแสน   ซึ่งวิทยาเขตกาํแพงแสน ไดพจิารณาทบทวนโครงการดังกลาว
แลว เห็นวาเปนโครงการเชิงรุกท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และตองเรง
ดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกทองถิ่นและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน  นอกจากน้ียังเปน
การสรางเครือขายความรวมมือระหวาง  จังหวัดนครปฐมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัต ิและมอบรองฯ ฝายวิชาการ  รองฯ วิทยาเขตกําแพงแสน  รองฯ 
วิทยาเขตศรีราชา  รองฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร 
และผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ใหพิจารณาเกี่ยวกับ
การรับนิสิตในเร่ืองตอไปน้ี 
1. คุณภาพของนิสิต          
2. จํานวนการับนิสิตตองไดครบตามเปาหมาย 
3. การบริหารจัดการหอพักนิสิต ควรสัมพันธกับจํานวนการรับนิสิต 

             ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที ่ 7  ธันวาคม   พ.ศ. 2548  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี) 

      สรุปสาระสําคัญ...การประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๔๘  วันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการโรงงานผลิต 1  โดยใชเงิน
รายไดของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ในอัตรา 10,000 บาทตอ 3 เดือน  
(กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน)  โดยเบิกจายปละ 1  คร้ัง 

อนุมัติ 

1.ขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร 
   (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร 
2.ขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุมฯ   
   ของโครงการฯ 

1.เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
   เพื่อพิจารณา 
2.อนุมัติใหออกประกาศฯ เม่ือสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
   โครงการฯ แลว  

2 คณะเกษตร 

♦ ภาควิชากีฏวิทยา ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา  004661 นิเวศวิทยาประชากรแมลง 
 3(3-0) หนวยกิต   เปนวเิชาเอกเลือกในหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา  

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

                                                               ปท่ี   24   ฉบับท่ี  164      วันท่ี    24   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2549 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และวิชารอง สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ของภาควชิาเคมี  คณะวิทยาศาสตร   
โดยเปดสอนในภาคตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

4 คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2548  โดยเร่ิมใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2549  
ขอแกไขขอมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการวศิวกรรม  
หลักสูตรนานาชาติ  โดยขอปรับรหัสวิชาในหมวด  22254x รวม 4 รายวชิา 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณา 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร 

♦ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 
บัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 8 รายวิชา และสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 รายวิชาคือ 
- 205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
- 205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรม- 
  ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา    

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

  - 205322 การสื่อสารแบบดิจิทัล 3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา    
- 205331 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- 205341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น I  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวชิาเฉพาะบังคบัใน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- 205355 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  I  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- 205422 เครือขายสื่อสารและสายสง 3(3-0) หนวยกิต  เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
- 205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกใน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- 208411 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล I  3(3-0) หนวยกิต  เปนหมวดวชิาเฉพาะเลือก 
  ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
- 208412 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล II  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวชิาเฉพาะเลือก 
  ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
- 208413 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล III  3(3-0) หนวยกิต เปนหมวดวชิาเฉพาะเลือก 
  ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
- 208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพอลิเมอร  3(3-0) หนวยกิต  
  เปนหมวดวชิาเฉพาะเลือกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- 208453 การทําความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบัต ิ3(2-3) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
เฉพาะเลือกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล      

6 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม    
♦ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 241443 การวางผังและออกแบบชุมชน 3(2-3) หนวยกิต  

เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต                                           
♦ ขออนุมัติเปดรายวิชา 2 รายวิชาคือ  
         - 241496 เร่ืองเฉพาะทางภูมิสถาปตยกรรม (1-3) หนวยกติ เปนหมวดวชิาเฉพา 

เลือกในหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
- 241498 ปญหาพิเศษ (1-3) หนวยกติ เปนหมวดวชิาเฉพาะเลือกในหลกัสตูรภมิู- 

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต    

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

7 คณะศึกษาศาสตร ♦ ภาควิชาพลศึกษา ขออนุมัติเปดรายวิชา 172273 หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส 2 
(1-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

8 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาภาคตน ปการศึกษา 2548 (คร้ังท่ี 5) รวม  51  คน 

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

9 รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ขอนําเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานในการประเมิน-คุณภาพ  โดย
กําหนดคานํ้าหนักมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในมาตรฐาน 4 ดาน  โดยเสนอให
กําหนดมาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 35 คะแนน  มาตรฐานท่ี 2 ดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 35 คะแนน  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 20 คะแนน  มาตรฐานท่ี 4 ดาน
การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน รวม 100 คะแนน  เพื่อจัดสงไปใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

เห็นชอบใหกําหนดคานํ้าหนักของ มก.ในมาตรฐานท่ี 1 
ดานคุณภาพบัณฑิต 35 คะแนน  มาตรฐานท่ี 2 ดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 35 คะแนน  มาตรฐานท่ี 3 
ดานการบริการวิชาการ 20 คะแนน มาตรฐานท่ี 4 ดาน
การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน รวม 100 
คะแนน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

10 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําสงสรุปผลการประชุมระดมความคิดเร่ือง ทิศทางการ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา แจงเวยีน ใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษารับทราบ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนานโยบายของสถาบัน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

11 สํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานบริการวิชาการ ไดสรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการและงบประมาณ ของ 
คณะ สํานัก สถาบัน ทุกวิทยาเขต  ซึ่งสรุปเปนภาพรวมสําหรับปงบประมาณเงินรายได  2548   
ดังน้ี 
1.โครงการพัฒนาวิชาการท่ีดําเนินการท้ังหมด มีจํานวน 1,010 โครงการ  รวมงบประมาณท้ังสิน้ 
2,642,290,848.72 บาท 
2.โครงการพัฒนาวิชาการเฉพาะท่ีไดรับอนุมัติใหเร่ิมดําเนินการ ในปงบประมาณเงิน-รายได 
2548 มีจํานวนท้ังสิ้น 434 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 738,987,587.88บาท   
3.คาอํานวยการบริการวิชาการ ท่ีไดรับจากโครงการ ท่ีปดในปงบประมาณเงินรายได 2548 มี
จํานวนเงินท้ังสิ้น 46,089,369.39 บาท 
4.คาอํานวยการบริการวิชาการ ท่ีไดรับเงินตามงวด ในปงบประมาณเงินรายได 2548 มีจํานวน
เงินท้ังสิ้น 6,920,601.21 บาท 

ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังน้ีขอใหคณะบริหารธุรกิจ  คณะ
ประมง  คณะวนศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะสัตว
แพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
สํานักบริการคอมพิวเตอร และวิทยาลัยเทคนิคการสัตว
แพทย  รายงานสถานภาพของโครงการไปยังสํานัก
บริการวิชาการ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
และยังมีโครงการท่ียังไมไดปดโครงการ จํานวน 256  
โครงการ วงเงิน 480 ลานบาท  ประธานฯ ขอให
หนวยงานดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2548 หากหนวยงานใดมีปญหาใหพิจารณาเปน
กรณีไป 



ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมคณบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะวิชา และวิทยาเขต 

ประจําป 2548  ดังน้ี 
1. คณะวนศาสตร  ระหวางวันท่ี  11 -13  ตุลาคม พ.ศ. 2548 
2. คณะประมง  ระหวางวันท่ี 18 – 20  ตุลาคม พ.ศ. 2548 และสําหรับสํานัก สถาบันและ
หนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548  ดังน้ี 
1. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ระหวางวันท่ี 20 – 22 กนัยายน พ.ศ.2548 
2. สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพฒันาพชืศาสตร ระหวางวันท่ี 28-30  
   กันยายน พ.ศ. 2548 

13 อธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประจําตัวขาราชการและบัตร
ประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไดดําเนินการทางเทคนิคไปแลว  โดยมหาวทิยาลยัฯ จะเปลี่ยนบัตรนิสิต 
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  เปนบัตรอิเล็กทรอนิกส ระบบ Radio Frequency Identification – RFID โดยจะเร่ิมใชกับนิสิต
ชั้นปท่ี 1 – 3  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 นิสิตทุกวทิยา
เขต จะเร่ิมใช RFID Card สําหรับบุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได
ทันที  สวนขาราชการจะทําหนังสือหารือไปยงัสํานักนายกรัฐมนตรี วาจาํเปนตองแกไข
กฎระเบียบกอนหรือไม  ท้ังน้ี มอบผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลการ
จัดทําบัตรประจําตัวระบบ RFID ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป 

14 ประธานสภาขาราชการ มก. เร่ือง  การยกเวนคาธรรมเนียมท่ีตองชําระในการโอนเงินเดือน คาจางประจําและเงินประจํา
ตําแหนง ตามโครงการจายตรง ซึ่งทางปฏิบัตยิงัไมไดรับการยกเวน รองฯ ฝายบริหาร ไดชี้แจงให
ทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งแจงใหมหาวิทยาลยัฯ 
ดําเนินการตามโครงการจายตรง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 แตถึงปจจุบัน กรมบัญชีกลาง
ยังไมสามารถโอนเงินเดือนตามโครงการจายตรงได ซึ่งในกรณีดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ได
สอบถามไปยังกรมบัญชกีลางแลวแตยังไมไดรับคําตอบ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

             ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที ่ 10  มกราคม   พ.ศ. 2549  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี) 
 
 
 

http://emeeting.ku.ac.th

